

## AAR จ.ระยอง

27 – 29 มกราคม 2563

**ประเด็นแม่และเด็ก** ส่งรายงานได้ทันตามกำหนดเวลา การดึงข้อมูลจะดึงคนละวันกับนิเทศชี้เป้า เนื่องจากนิเทศ จ.ระยอง จะเป็นวันจันทร์ - วันพุธ แตกต่างจากจังหวัดอื่น มีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมหน้างาน เพราะส่วนมากจังหวัดจะให้ข้อมูลว่า มีการดำเนินงานแต่ไม่ได้บอกว่าทำแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไร จึงต้องสกัดข้อมูลอย่างละเอียดอีกครั้ง ใช้วิธีสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้รับการนิเทศ ได้รับความร่วมมือจากจังหวัดในการให้ข้อมูลเพิ่มเติม ผู้อำนวยการกล่าวเสริมว่า การเตรียมข้อมูล inspection report และ powerpoint แล้วนำส่งให้ท่าน สธน. ก่อนการมาตรวจราชการ จะทำให้ท่าน สธน.รับทราบบริบทของงานชัดเจน แต่อยากให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เช่น ทำไม Coverage ของการตรวจคัดกรองพัฒนาการจึงได้น้อย สาเหตุเพราะอะไร สิ่งที่จังหวัด Detect พัฒนาการล่าช้าได้ดี เกิดจากอะไร มีกระบวนการอะไร ซึ่งประเด็นเหล่านี้ ผู้นิเทศจะได้รับข้อมูลมาก่อนแล้ว เมื่อมานิเทศจังหวัดจึงอยากให้เจาะลึกประเด็นเหล่านี้ที่แตกต่างจากพื้นที่อื่น ทำไมที่นี้จึงได้ค่าสูงกว่า/ต่ำกว่าจากที่อื่น ต้องสังเกตข้อมูลที่มีความแตกต่างหรือมีความแปลก เพราะเวลาชี้เป้าจะได้มีความชัดเจน อยากให้ใช้ข้อมูลนิเทศชี้เป้าให้มาก เมื่อใส่ข้อมูลเชิงลึกด้วยจะยิ่งเห็นภาพการดำเนินงานที่ชัดเจนมากขึ้น ผู้นิเทศให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จังหวัดระยองมีการพัฒนาการเก็บ/ศิษย์ข้อมูล ทำให้ผลการดำเนินงานสูงขึ้น พร้อมให้ข้อสังเกตกับผู้รับนิเทศของจังหวัดว่า ข้อมูลที่เพิ่มสูงขึ้นมากนั้น ควรตรวจสอบความถูกต้อง/ความผิดปกติของข้อมูล และควรมีเจ้าหน้าที่ IT มาร่วมดำเนินการด้วย ผู้อำนวยการกล่าวเสริมว่า ส่วนหนึ่งอาจมาจากที่มีการประชุมทำแผนฯ แล้วสะท้อนปัญหาเรื่องข้อมูล ทำให้จังหวัดรับทราบและมีการจัดการที่ดีขึ้น

**วัยเรียน/วัยรุ่น** อัตราการตั้งครรภ์ซ้ำสูง การคุมกำเนิดสมัยใหม่ต่ำ ผลการดำเนินงานของจังหวัดค่อนข้างน้อย ติด top10 ของประเทศ ดังนั้น สิ่งที่ผู้นิเทศควรทำคือ เน้นกระบวนการให้เกิดการคุมกำเนิดสมัยใหม่ให้มากขึ้น ต้องดูประเด็นนี้ให้เข้มข้นมากขึ้น

**โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ** ผลการดำเนินงานเด่นคือ การดำเนินงาน Free Foam ในเรือนจำ ซึ่งศูนย์อนามัยที่ 6 มีการประเมินมอบเกียรติบัตรเรียบร้อยแล้ว การจัดการมูลฝอยทั่วไป เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบ แต่ถ้าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ โรงพยาบาลจะเป็นผู้ดำเนินการ ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด ผู้อำนวยการกล่าวเสริมว่า ในการเข้าไปในเรือนจำเพื่อประเมิน Free Foam ควรลิสต์ประเด็นสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เข้าไปเพื่อดำเนินการต่อยอดด้วย เพราะเป็นโอกาสดีในการเข้าไปประสานดำเนินงานในเรือนจำ ซึ่งปกติแล้วจะเข้าถึงยาก เพื่อจะได้รับรู้สถานการณ์จริง กรมอนามัยจะได้วางแผนการสนับสนุนได้ตรงจุด

**ผู้สูงอายุ** พบปัญหาการเบิกจ่ายงบกองทุนของพื้นที่ แต่เป็นปัญหาที่พบทุกจังหวัด ซึ่งท่าน สธน. รับทราบปัญหานี้แล้ว เนื่องจากพื้นที่กังวลในการใช้จ่ายจากงบประมาณในส่วนนี้ การใช้จ่ายค่อนข้างยุ่งยาก ภาพรวมการดำเนินงานมีการพัฒนาด้านข้อมูลดีขึ้น แนวโน้มผลการดำเนินงานดีขึ้น

**การนำเสนอ** ชื่นชมผู้นำเสนอผลสรุปการตรวจราชการ ดร.ศรีชฌา กาญจนสิงห์ มีความมั่นใจในการนำเสนอจากความเข้าใจโดยไม่ใช้การอ่านตามสไลด์ ซึ่งท่าน สธน.ก็ชื่นชมขณะกำลังเสนอ มีความราบรื่นของการพูด แต่ควรเน้นหนักน้ำเสียงบางประเด็น เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ และหากจังหวัดไหนมีมารดาเสียชีวิต ให้เตรียมรายละเอียดเคสนั้นไว้สำหรับการซักถามของผู้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยเฉพาะท่าน สธน.ที่จะจำข้อมูลได้แม่นยำ และมักจะถามหลังจากนำเสนอเสร็จ จังหวัดต่อไป จ.ตราด ให้คุณกฤษณา วงษ์วรรณ เตรียมการนำเสนอให้ดี เบื้องต้นผู้อำนวยการได้นำเรียนท่าน สธน.แล้วว่าจะเป็นผู้นำเสนอรุ่นใหม่นำเสนอผลสรุปการตรวจราชการ

ผู้สรุป AAR

น.ส.ลลิตา สุขแสงปัญญา